

Số: 466/BC-UBND

Tân Uyên, ngày 29 tháng 11 năm 2019

## BÁO CÁO

### Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

Thực hiện Công văn số 412/HĐND-VP ngày 01/11/2019 của Thường trực HĐND huyện về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021. Trên cơ sở kiến nghị của cử tri, ngày 12/11/2019 UBND huyện ban hành Công văn số 1027/UBND-VP giao cho các cơ quan, đơn vị xem xét, tham mưu giải quyết các kiến nghị của cử tri. Kết quả như sau:

#### I. Lĩnh vực đầu tư xây dựng, giao thông, thủy lợi (07 ý kiến)

**1. Cử tri Hoàng Văn May - bản Hô Ta, xã Phúc Khoa kiến nghị:** Đường nội bản Hô Ta với tổng chiều dài 500m được đầu tư năm 2012 từ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đến nay đã xuống cấp, rất khó khăn cho việc đi lại của người dân. Đề nghị UBND huyện xem xét, cấp kinh phí nâng cấp đường để thuận lợi cho Nhân dân trong việc đi lại.

#### Trả lời:

Ngay sau khi nhận được kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp Ban QLDA XDCB & HTBT Di dân TĐC huyện (Ban Quản lý dự án huyện), UBND xã Phúc Khoa kiểm tra thực địa. Qua kiểm tra cho thấy hiện tại trên tuyến đường nội bản Hô Ta có chiều dài khoảng 500m được đầu tư từ tháng 9/2012, mặt đường đổ bê tông đá 1x2, rộng 3m, hiện nay mặt đường đang xuống cấp. UBND huyện tiếp thu kiến nghị của cử tri và sẽ xem xét bố trí kinh phí để khắc phục sửa chữa công trình theo thứ tự ưu tiên.

**2. Cử tri Lê Xuân Tùng - bản Ngọc Lại, xã Phúc Khoa kiến nghị:** UBND huyện quan tâm xem xét đổ bê tông 1,9 km đường sản xuất vùng chè diện tích 30 ha của bản Ngọc Lại, xã Phúc Khoa để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình sản xuất của Nhân dân. Đoạn đường này Nhân dân đã góp đất từ năm 2017 để mở nền đường; trước khi chưa mở nền đường, xe máy chở vật tư sản xuất đi lại thuận tiện; sau khi mở nền đường do không được đổ mặt đường, mưa lũ gây xói mòn, làm tro đá ra, rất khó khăn cho việc đi lại của người dân trong vận chuyển vật tư sản xuất.

#### Trả lời:

Tuyến đường sản xuất vùng chè Phúc Khoa có chiều dài khoảng 1,9 km, nền đường từ 3-5m với mức đầu tư 600 triệu do Ban Quản lý dự án huyện thực hiện, công trình mở nền và làm 1 số đoạn rãnh dọc tuyến đường từ năm 2017 bằng nguồn vốn

thuộc chương trình di dân tái định cư thủy điện Bản Chát, tuy nhiên do kinh phí còn hạn chế nên mặt đường chưa được cứng hóa. Hiện nay, do ảnh hưởng của các trận mưa gây ra trôi đất bề mặt làm trở bề mặt và tạo các rãnh nước, ổ gà trên mặt đường ảnh hưởng lớn đến việc đi lại phục vụ sản xuất của người dân. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 77,72 km đường vùng chè đã được thực hiện mở tuyến, trong đó đã thực hiện cứng hóa được 27,5 km, còn lại 50,22 km là đường đất.

UBND huyện đã báo cáo UBND tỉnh đề xin kinh phí đầu tư bê tông hóa mặt đường. Khi được tỉnh bố trí kinh phí UBND huyện sẽ triển khai thực hiện theo lộ trình và theo thứ tự ưu tiên. Trong giai đoạn chưa được đầu tư, UBND huyện yêu cầu UBND xã Phúc Khoa và các xã có đường nội đồng, đường sản xuất vùng Chè thực hiện tuyên truyền, vận động Nhân dân chủ động sửa chữa, khắc phục để người dân đi lại, sản xuất đỡ khó khăn.

**3. Cử tri xã Phúc Khoa kiến nghị:** UBND huyện xem xét cấp kinh phí để sửa chữa công trình nước sạch bản Nậm Bon 1, 2 (công trình hỏng, không đủ nước sinh hoạt cho Nhân dân, chỉ có 05 hộ được dùng nước) và cấp nước sạch cho bản Ngọc Lại, xã Phúc Khoa *(đã có ý kiến nhiều lần trong các đợt tiếp xúc cử tri)*.

#### **Trả lời:**

- Công trình CNSH bản Nậm Bon 1, 2 xã Phúc Khoa, được đầu tư và bàn giao đưa vào sử dụng năm 2008, bằng nguồn vốn nước sạch vệ sinh môi trường, do Trung tâm nước sạch làm chủ đầu tư, và được đầu tư sửa chữa, nâng cấp năm 2017 bằng nguồn vốn duy tu 30a do Ban QLDA huyện làm chủ đầu tư. Năm 2018 do mưa lũ và quá trình thi công thủy điện Nậm Bon nên đầu mối thu nước, tuyến ống, trụ đỡ và cáp treo bị cuốn trôi, sau đó được khắc phục, công ty thủy điện hỗ trợ đường ống, Nhân dân bản Nậm Bon lắp đặt lấy nước từ khe đầu cửa hầm thủy điện về sinh hoạt.

Ngày 18/11/2019, phòng Nông nghiệp & PTNT, Ban Quản lý dự án huyện và UBND xã Phúc Khoa đã đi kiểm tra tại công trình CNSH bản Nậm Bon 1, 2. Qua kiểm tra hiện tại công trình đang lấy nước tại khe đầu cửa hầm thủy điện để dẫn nước về, do tuyến ống bị rò rỉ và công tác vận hành nên chỉ đáp ứng cho 1 số hộ có nước sinh hoạt. Ngày 22/11/2019, phòng Nông nghiệp & PTNT, phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Tài nguyên & Môi trường, UBND xã Phúc Khoa và Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Tân Uyên họp và cùng nhau thống nhất: Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Tân Uyên sẽ hỗ trợ đường ống, vật tư, vật liệu để sửa chữa công trình, còn UBND xã chủ trì chỉ đạo bản Nậm Bon 1, 2 để thi công sửa chữa công trình CNSH hoàn thành **trước ngày 10/01/2020**. UBND huyện yêu cầu UBND xã Phúc Khoa sau khi thi công xong công trình NSH bản Nậm Bon 1, 2 yêu cầu họp bản để thống nhất phương án quản lý khai thác công trình NSH bản Nậm Bon 1, 2 báo cáo UBND huyện **trước ngày 30/01/2020**.

- Công trình nước sạch thị trấn Tân Uyên theo thiết kế phục vụ trên địa bàn thị trấn và một số vùng lân cận, trong đó xã Phúc Khoa có thực hiện đầu tư tuyến

ồng chính theo trục Quốc lộ 32 đến trụ sở UBND xã, không có tuyến nhánh. Hiện tại, UBND huyện đang tạm giao cho Hợp tác xã Công nghệ và Môi trường quản lý, vận hành trên địa bàn thị trấn Tân Uyên. UBND huyện đang thực hiện quy trình đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương tổ chức đấu thầu theo quy định. Do đó, đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng nước, UBND huyện yêu cầu UBND xã Phúc Khoa tổng hợp, báo cáo UBND huyện (qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng), ngay sau khi thực hiện xong việc đấu thầu, lựa chọn đơn vị quản lý vận hành theo quy định, UBND huyện sẽ chỉ đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với UBND xã Phúc Khoa và đơn vị trúng thầu thực hiện việc thỏa thuận quản lý, khai thác, vận hành, cấp nước cho Nhân dân bản Ngọc Lại, Phúc Khoa xã Phúc Khoa.

#### **4. Cử tri Tòng Văn Ly - bản Bút Trên, xã Trung Đồng kiến nghị**

- Suối Nậm Cườm đã được Nhà nước quan tâm thanh thải để đảm bảo tiêu thoát lũ bảo vệ dân cư và sản xuất của người dân, nhưng ngày 10/9/2019, mưa lũ đã phá hỏng bờ chắn dòng suối mới. Đề nghị Nhà nước hỗ trợ giở đá để chắn 2 bên suối với chiều dài khoảng 60m, tránh ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của Nhân dân.

- Do ảnh hưởng mưa lũ ngày 10/9/2019 đã làm thay đổi dòng chảy, dẫn đến nước không qua đập của nương Nà Chiêm. Vậ đề nghị cơ quan chuyên môn xuống khảo sát, thiết kế xây đập mới để đảm bảo nước tưới tiêu cho vụ Đông Xuân năm 2019-2020.

#### **Trả lời:**

- Ngày 06/11/2019, phòng Nông nghiệp & PTNT, phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với UBND xã Trung Đồng và cử tri Tòng Văn Ly đi kiểm tra thực địa suối Nậm Cườm, qua kiểm tra cho thấy bờ đắp dòng suối bị mưa lũ cuốn trôi, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu phương án và sẽ xử lý xong trước mùa mưa lũ năm 2020.

- Phòng Nông nghiệp & PTNT phối hợp với UBND xã Trung Đồng và cử tri Tòng Văn Ly đi kiểm tra tại công trình. Qua kiểm tra tại đầu công trình thủy lợi Nà Chiêm do mưa lũ ngày 10/9/2019 làm bồi lấp dòng chảy, để nước vào được thủy lợi nhân dân đã phải khơi dòng để lấy nước về công trình thủy lợi. Để làm đập chắn dòng cần kinh phí rất lớn, do đó trong giai đoạn này huyện chưa bố trí được kinh phí để thực hiện. Trước mắt, UBND huyện yêu cầu UBND xã Trung Đồng chỉ đạo Tổ thủy lợi bản Bút Trên khắc phục khơi dòng chảy và thực hiện tốt công tác điều tiết nước để đảm bảo nước tưới tiêu cho vụ Đông Xuân năm 2019-2020.

#### **5. Cử tri Lò Văn Mạ - bản Phiêng Phát 1, xã Trung Đồng kiến nghị:**

Hiện nay, Bản có vùng chè khoảng 19 ha nhưng chưa có đường đi vào, đề nghị cấp trên xem xét đầu tư hỗ trợ xây dựng tuyến đường sản xuất có chiều dài khoảng 2,5 km để thuận lợi cho việc chăm sóc, thu hoạch chè của Nhân dân.

#### **Trả lời:**

Trong giai đoạn 2015-2019, thực hiện đề án đầu tư cơ sở hạ tầng vùng sản

xuất nông nghiệp tập trung, huyện đã thực hiện mở tuyến được 77,72 km đường vùng chè theo hướng Nhân dân hiến đất và tài sản trên đất, Nhà nước đầu tư thực hiện mở đường. Đối với Đề án phát triển vùng Chè tập trung huyện Tân Uyên, vùng chè 19 ha cử tri đề nghị không được quy hoạch đường sản xuất theo Đề án. UBND huyện đề nghị UBND xã Trung Đồng tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất và tài sản trên đất để làm đường với bề rộng mặt đường 4 m, tổng hợp báo cáo UBND huyện **trước 15/01/2020**. Trên cơ sở đó UBND huyện sẽ đề nghị tỉnh xem xét bổ sung quy hoạch, bố trí kinh phí. Ngay sau khi được tỉnh phân bổ kinh phí, UBND huyện sẽ triển khai thực hiện.

**6. Cử tri Đỗ Văn Sinh - bản Hoàng Hà, xã Pắc Ta kiến nghị:** Công trình nước sinh hoạt 04 bản (K2, Thanh Sơn, Mít Thái, Hoàng Hà) đã được đầu tư nâng cấp sửa chữa và bàn giao đưa vào sử dụng được hơn 2 tháng. Tuy nhiên, số hộ được sử dụng nước không ổn định, chỉ đạt khoảng 40%. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, khắc phục công trình để các hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt ổn định.

**Trả lời:**

Dự án Sửa chữa CNSH bản K2, Thanh Sơn, Mít Thái, Hoàng Hà hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng tháng 5/2019. Sau khoảng 01 tháng thì có hiện tượng cấp nước cho các hộ dân không đều. Sau khi tiếp nhận phản ánh của nhân dân, UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án huyện chủ trì, phối hợp với UBND xã Pắc Ta cùng đơn vị vận hành đã khắc phục và xử lý được tình trạng cấp nước không ổn định. Ngày 14/11/2019, Ban QLDA huyện cùng với UBND xã Pắc Ta, đơn vị vận hành công trình cấp nước và cử tri Đỗ Văn Sinh kiểm tra và xác nhận 100% các hộ đều có nước sử dụng.

**7. Cử tri Lò Văn Chấn - bản Nà Lại, xã Phúc Khoa đề nghị:** UBND huyện quan tâm nạo vét, đắp bờ kè hoặc thanh thải lòng suối Nậm Be nhằm hạn chế nguy cơ xói mòn, sạt lở khu vực bờ suối do làm thủy điện và mưa lũ gây ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của Nhân dân.

**Trả lời:**

Ngay sau khi tiếp nhận kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã giao phòng Nông nghiệp & PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xác minh trả lời kiến nghị của cử tri. Ngày 18/11/2019, phòng Nông nghiệp & PTNT, Ban Quản lý dự án huyện và UBND xã Phúc Khoa đã đi kiểm tra tại suối Nậm Be đoạn bị sạt lở theo kiến nghị của cử tri, qua kiểm tra thực tế có 02 đoạn cần thanh thải và nắn dòng để không gây sạt lở ảnh hưởng đến đất sản xuất của Nhân dân, đoạn 1 dài khoảng 100m, đoạn 2 dài 200m. UBND huyện giao UBND xã Phúc Khoa tổ chức lập phương án thanh thải báo cáo UBND huyện **trước ngày 25/2/2020** để UBND huyện cho ý kiến chỉ đạo và triển khai thanh thải, hoàn thành **trước 30/4/2020**.



## II. Lĩnh vực chế độ chính sách (01 ý kiến)

**Cử tri Sừn Văn Viên - bản Nậm Bon 2, xã Phúc Khoa đề nghị:** UBND huyện đơn đốc, chỉ đạo Ban Quản lý dự án XDCB và HTBT DDTĐC giải quyết dứt điểm việc hỗ trợ, bồi thường thiệt hại cho hộ gia đình bà Mò Thị Hoa bản Nậm Bon 2 do trong quá trình thi công đường sản xuất vùng chè Phúc Khoa đã vùi lấp hoàn toàn, thiệt hại khoảng 3000m<sup>2</sup> bao gồm đất ruộng, ao của gia đình bà Hoa (*Đồng chí Nguyễn Thanh Văn - Phó Chủ tịch UBND đã chỉ đạo giải quyết ý kiến trên tại đợt tiếp xúc cử tri từ sau kỳ họp thứ 9 HĐND huyện nhưng đến nay chưa thực hiện*).

### Trả lời:

Quá trình thực hiện tuyến đường từ bản Pắc Khoa đến bản Phiêng Sản có ảnh hưởng đến khoảng 3.000m<sup>2</sup> đất ruộng và ao của gia đình bà Hoa. Nguyên nhân là do khu ruộng của gia đình bà Hoa nằm ở vị trí giữa khe nước, nên vào mùa mưa lũ đất, đá đã sạt lở vào đất của gia đình bà Hoa.

Ngày 21/6/2019, 05/7/2019 và 29/10/2019, Ban Quản lý dự án huyện và UBND xã Phúc Khoa cùng với bà Mò Thị Hoa đã tiến hành làm việc để thống nhất về việc hỗ trợ đối với thiệt hại của gia đình. Đến nay, qua nhiều lần làm việc các bên vẫn chưa đi đến thống nhất phương án giải quyết.

UBND huyện yêu cầu Ban Quản lý dự án huyện, UBND xã Phúc Khoa tiếp tục làm việc với bà Hoa để thống nhất dứt điểm phương án giải quyết, báo cáo kết quả giải quyết về UBND huyện **trước ngày 20/01/2020**.

## III. Lĩnh vực khác (11 ý kiến)

**1. Cử tri xã Phúc Khoa kiến nghị:** Lãnh đạo UBND huyện tổ chức đối thoại trực tiếp với Nhân dân trên địa bàn xã Phúc Khoa để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải đáp những vấn đề còn vướng mắc của Nhân dân trong việc bàn giao tài sản công, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, đầu tư công,...

### Trả lời:

Thực hiện Quy chế số 06-QC/TU, ngày 04/4/2019 của Tỉnh ủy Lai Châu về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh; Quy định số 09-QĐ/HU, ngày 03/10/2019 của Huyện ủy Tân Uyên quy định Bí thư Huyện ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Kế hoạch số 563/KH-UBND ngày 05/7/2019 của UBND huyện Tân Uyên về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với Nhân dân trên địa bàn huyện Tân Uyên, trong đó chế độ thực hiện đối thoại với Nhân dân của Chủ tịch UBND huyện được quy định tại Khoản 3.2, Mục 3, Phần II của Kế hoạch, cụ thể:

- Định kỳ: Hàng năm tổ chức 01 lần/năm (có thể tổ chức lồng ghép với Hội nghị tiếp xúc, đối thoại của đồng chí Bí thư Huyện ủy).

- Đột xuất: Khi có vấn đề phát sinh, tiềm ẩn phức tạp cần thiết phải đối thoại để giải quyết kịp thời, sớm ổn định tình hình, không để vụ việc phức tạp, gây mất an ninh trật tự.

Ngày 28/10/2019, Huyện ủy, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư - Chủ tịch UBND huyện với nhân dân xã Nậm Sỏ theo Kế hoạch số 220-KH/HU, ngày 21/10/2019 của Huyện ủy Tân Uyên và Kế hoạch số 563/KH-UBND ngày 05/7/2019 của UBND huyện Tân Uyên. UBND huyện tiếp thu ý kiến của cử tri, trong năm 2020 UBND huyện sẽ xây dựng Kế hoạch để đồng chí Chủ tịch UBND huyện đối thoại với Nhân dân xã Phúc Khoa.

**2. Cử tri Sùng A Vư - bản Hô Bon, xã Phúc Khoa ý kiến:** Trên địa bàn của bản Hô Bon, hệ thống đường dây mạng VinaPhone chùng, thấp, chỉ cao 1,5 m so với mặt đường gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Đề nghị UBND huyện có ý kiến với Trung tâm Viễn thông Tân Uyên xem xét, điều chỉnh hệ thống đường dây mạng, tránh ảnh hưởng đến Nhân dân.

**Trả lời:**

Qua xác minh, hệ thống đường dây dẫn mạng cử tri kiến nghị thuộc nhà mạng Mobiphone. UBND huyện đã chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Mobiphone Tân Uyên giải quyết kiến nghị của cử tri. Đại diện Mobiphone Tân Uyên cam kết thực hiện việc sửa chữa cột và nâng cao hệ thống đường dây dẫn xong **trước ngày 20/12/2019**.

**3. Cử tri Lò Văn Miên - xã Nậm Cắn đề nghị:** UBND huyện có ý kiến với Chi cục Thi hành án huyện Tân Uyên xác minh lại tài sản của ông Lương Văn Uôn bản Nà Pát, xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên để có căn cứ xem xét thực hiện việc bồi thường các khoản liên đới cho gia đình ông Lò Văn Ngành, thường trú tại bản Phiêng Áng, xã Nậm Cắn huyện Tân Uyên theo bản án số 32/2013, ngày 01/03/2013 của Tòa án nhân dân huyện Tân Uyên và Quyết định số 66/QĐ-CCTHADS ngày 10/3/2017 của Chi cục Thi hành án huyện Tân Uyên, cho đến nay đã được sáu năm nhưng gia đình ông Lò Văn Ngành chưa nhận được bất cứ khoản bồi thường thiệt hại nào theo quy định của pháp luật.

**Trả lời:**

- Theo bản án số 32/2013/HSST ngày 01/3/2013 của Tòa án nhân dân huyện; ngày 06/3/2017, Chi cục THADS nhận được đơn yêu cầu thi hành án của ông Lò Văn Ngành trú tại bản Phiêng Áng xã Nậm Cắn. Ngày 29/3/2017, Chấp hành viên phối hợp với chính quyền địa phương đã tiến hành đơn đốc thi hành và xác minh: Ông Lương Văn Uôn chưa có điều kiện thi hành án.

- Căn cứ các quy định pháp luật, ngày 06/6/2017 Chi cục THADS huyện Tân Uyên đã thu hồi Quyết định thi hành án số 66/QĐ- CCTHADS ngày 10/3/2017, đồng thời quyết định ủy thác thi hành án cho Chi cục THADS huyện

Tam Đường tiếp tục tổ chức thi hành theo quy định của pháp luật và hướng dẫn ông Lò Văn Ngành liên hệ với Chi cục THADS huyện Tam Đường để tiếp tục thi hành theo quy định của pháp luật. Chi cục THADS huyện Tân Uyên không còn thẩm quyền thi hành bản án nêu trên.

- Ngày 27/11/2019, Chi cục THADS huyện Tân Uyên phối hợp UBND xã Nậm Cắn tiến hành giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri; ông Lò Văn Ngành (người được thi hành án) có mặt và cử tri Lò Văn Miên (người có ý kiến) vắng mặt. Tại buổi làm việc, ông Lò Văn Ngành nêu: *Ý kiến cử tri Lò Văn Miên là chi nghe thấy chưa thi hành được nên có ý kiến khi tiếp xúc cử tri, còn ông và gia đình do chưa hiểu nên không thực hiện theo hướng dẫn của Chi cục THADS huyện Tân Uyên.* Sau khi được Chi cục THADS huyện Tân Uyên hướng dẫn, giải thích ông nhất trí và không kiến nghị thêm.

**4. Cử tri Trần Văn Vinh - bản Chom Chăng, xã Thân Thuộc phản ánh:** Khi đến khám bệnh tại phòng siêu âm, phòng khám tai mũi họng Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên do chỉ có 01 Bác sỹ khám (vừa khám, vừa kê bệnh), do vậy việc trả kết quả khám bệnh cho người dân chưa kịp thời. Đề nghị UBND huyện xem xét chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên có biện pháp khắc phục và phục vụ bệnh nhân được tốt hơn.

#### **Trả lời:**

Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu ý kiến của cử tri. Ngày 7/11/2019, UBND huyện đã tổ chức cuộc họp với Ban Giám đốc và các Trưởng, Phó các khoa, phòng của Trung tâm Y tế huyện. UBND huyện đã yêu cầu Trung tâm Y tế trong thời gian tới cải tiến quy trình khám chữa bệnh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, bố trí nhân lực hợp lý cho các phòng khám để giảm thời gian chờ khám, tăng thời gian chẩn đoán, điều trị và tư vấn cho người bệnh.

**5. Cử tri Lò Văn Linh - bản Tạng Đán, xã Thân Thuộc phản ánh:** Năm 2018 ông Lò Văn Mớ, năm 2019 ông Lò Văn Lả bản Tạng Đán mắc bệnh tiểu đường, điều trị bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên nhưng không đỡ, bệnh nặng cần chuyển lên Bệnh viện tỉnh Lai Châu, nhưng Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên không giới thiệu, khi gia đình đưa bệnh nhân lên thì Bác sỹ Bệnh viện tỉnh Lai Châu cho biết bệnh nhân đã ở giai đoạn quá nặng. Đề nghị UBND huyện xem xét chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên giới thiệu bệnh nhân lên tuyến trên kịp thời để đảm bảo tính mạng cho người dân.

**Cử tri Lý Văn Pù - Trưởng Công an xã Tà Mít có ý kiến:** Vợ ông là Tần Thị Quý bị ốm nhập viện tại Bệnh viện đa khoa Tân Uyên ngày 27/7/2019 và đến ngày 02/8/2019 thì được xuất viện; đến ngày 05/8/2019 lại tiếp tục nhập viện tại Bệnh viện đa khoa Tân Uyên để điều trị, đến ngày 06/8/2019 gia đình thấy tình hình bệnh của vợ tôi không tiến triển mà còn nặng hơn, gia đình tôi có xin được chuyển lên tuyến trên nhưng Bệnh viện đa khoa Tân Uyên không đồng ý cho chuyển viện. Ngày 07/8/2019, gia đình tự đưa bệnh nhân lên Bệnh viện đa khoa

tỉnh Lai Châu, sau khi khám bệnh Bác sỹ chỉ định phải đưa về Hà Nội gấp và ngày 09/8/2019 gia đình đưa bệnh nhân về Bệnh viện Bạch Mai phẫu thuật kịp thời nên mới cứu sống được tính mạng. Đề nghị Bệnh viện đa khoa huyện Tân Uyên nâng cao khả năng chuẩn đoán bệnh, trong trườn hợp bệnh nhân nặng chưa đủ máy móc thiết bị cứu chữa thì kịp thời cho bệnh nhân lên tuyến trên.

**Trả lời:**

Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu ý kiến của cử tri. UBND huyện đã làm việc với Ban Giám đốc Trung tâm Y tế, yêu cầu Trung tâm Y tế trong thời gian tới tăng cường đào tạo, tập huấn để nâng cao năng lực khám, chữa bệnh cho đội ngũ y, bác sỹ; quán triệt đến viên chức trực thuộc chấp hành nghiêm quy định của ngành về y đức, thái độ phục vụ đối với người bệnh; thường xuyên trao đổi chuyên môn với bệnh viện tuyến trên để nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị; triển khai hệ thống camera giám sát trong bệnh viện nhằm đảm bảo an toàn, an ninh, nâng cao hiệu quả làm việc của đội ngũ y bác sỹ.

Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Y tế: Tăng cường công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất, chuyên đề nhằm kịp thời xử lý, chấn chỉnh thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức, viên chức ngành y tế, tạo lòng tin trong nhân dân. Phối hợp với các cơ quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đến toàn thể nhân dân trên địa bàn.

Hiện nay, Trung tâm Y tế huyện đã triển khai thực hiện công khai đường dây nóng của Trung tâm (SĐT 0964.631.515) và Sở Y tế (SĐT 0964.801.515) Người dân có thể phản ánh thông qua đường dây nóng để được giải quyết kịp thời.

**6. Cử tri Lò Văn Thương - bản Nà Ngò, Lường Văn Tom, bản Nậm Bó, xã Nậm Sỏ có ý kiến:** Công trình điện có chôn cột điện vào ruộng của gia đình ông Lò Văn Ê, Lường Văn Tom từ năm 2012 nhưng đến nay vẫn chưa được đền bù, hỗ trợ.

**Trả lời:**

Ngày 21/11/2019, chi nhánh Điện lực Tân Uyên và UBND xã Nậm Sỏ làm việc với các hộ dân và xác định: Gia đình ông Lò Văn En có 02 cột điện chôn trên đất, gia đình Lường Văn Tom có 02 cột điện chôn trên đất thuộc Dự án Mở rộng và cải tạo lưới điện nông thôn vùng sâu, vùng xa tỉnh Lai Châu trên địa bàn xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

UBND huyện đã chỉ đạo Điện lực Tân Uyên phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, UBND xã Nậm Sỏ rà soát các hộ gia đình có đất bị ảnh hưởng bởi dự án Mở rộng và cải tạo lưới điện nông thôn vùng sâu, vùng xa tỉnh Lai Châu trên địa bàn xã Nậm Sỏ đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB tại Quyết định số 1935/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 và Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND huyện Tân Uyên. Qua rà soát phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB không có tên của hộ gia đình Lò Văn En và Lường Văn



Tom. UBND huyện yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện chủ trì, phối hợp với Điện lực Tân Uyên và UBND xã Nậm Sỏ làm việc với đơn vị Chủ đầu tư về nội dung kiến nghị của cử tri, báo cáo UBND huyện **trước ngày 20/01/2020**.

**7. Cử tri Lò Văn Ca - bản Ít Luông, xã Nậm Sỏ đề nghị:** Lắp đặt thêm 01 cột điện do nhiều hộ kéo điện từ cột cuối bản gây nguy hiểm và một số hộ kéo điện xa trên 200m.

**Trả lời:**

UBND huyện giao phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xác minh, trả lời kiến nghị của cử tri.

Ngày 21/11/2019, Chi nhánh Điện lực Tân Uyên đã phối hợp với UBND xã Nậm Sỏ tổ chức kiểm tra, khảo sát tại hiện trường tại bản Ít Luông, các hộ dân đã và đang được sử dụng điện bằng nguồn lưới điện Quốc gia, tại cột 23.1 TBA Ít Luông. Tuy nhiên, có một số hộ dân phải kéo đường dây xa cột điện theo kiến nghị của cử tri. UBND huyện Tân Uyên tiếp thu kiến nghị của cử tri và sẽ đề nghị Điện lực Tân Uyên và Điện lực Lai Châu xem xét, đầu tư các tuyến đường dẫn điện trên địa bàn đảm bảo quy trình kỹ thuật, nhu cầu của Nhân dân theo thứ tự ưu tiên.

**8. Cử tri Lương Thị Õng - bản Bó Lun 1, cử tri Lò Văn Sai - bản Nà Sảng, xã Pắc Ta kiến nghị:**

- Điện lực Tân Uyên lắp đặt đường điện cho 12 hộ dân bản Bó Lun 1 (*nhóm hộ Nà Pùa*), độ dài đường dây khoảng 01 km, hiện nay các hộ dân mắc dây điện tạm thời, không đảm bảo an toàn sử dụng.

- Điện lực Tân Uyên xem xét việc quản lý, sử dụng điện tại bản Nà Sảng, hiện nay thường xuyên mất điện vào buổi chiều nhưng không được khắc phục kịp thời.

**Trả lời:**

- Ngày 22/11/2019, Điện lực Tân Uyên đã phối hợp với UBND xã Pắc Ta kiểm tra thực tế theo nội dung kiến nghị của cử tri. Qua kiểm tra, bản Bó Lun 1 đã được đầu tư, cấp điện từ năm 2007, tuy nhiên (*nhóm hộ Nà Pùa thuộc bản Bó Đun*) nằm rải rác, không ở tập trung, do đó một số hộ dân ở xa đường dây 0,4kV do Điện lực Tân Uyên quản lý phải dùng cột gỗ, tre để mắc dây dẫn điện về nhà. Hiện tại, trên địa bàn huyện đã thực hiện các dự án đầu tư đường dây dẫn, truyền tải điện đến trung tâm các bản. Tuy nhiên, đối với một số cụm dân cư nhỏ lẻ của các bản, chưa có đường dây dẫn, truyền tải điện đến tận nơi trong đó có nhóm hộ Nà Pùa thuộc bản Bó Lun 1. UBND huyện tiếp thu kiến nghị của cử tri và đề nghị Điện lực Tân Uyên tiến hành khảo sát, tổng hợp và lập kế hoạch báo cáo huyện, báo cáo Công ty Điện lực Lai Châu để Công ty báo cáo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc bố trí nguồn vốn phù hợp để đầu tư.

Trong thời gian tới khi chưa có các dự án đầu tư truyền tải điện trên địa bàn. UBND huyện đề nghị UBND xã Pắc Ta và các địa phương khác chủ trì, phối hợp với Điện lực Tân Uyên tuyên truyền tới Nhân dân địa phương, đặc biệt là các

nhóm hộ gia đình cá nhân xa đường điện tại trung tâm bản thường xuyên kiểm tra an toàn đường dây dẫn điện gia đình tự lắp đảm bảo an toàn cho người và tài sản của Nhân dân.

- Ngày 15/11/2019, Điện lực Tân Uyên đã cử cán bộ kỹ thuật kiểm tra nội dung kiến nghị của cử tri. Qua kiểm tra cho thấy trong các ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11/2019 do thời tiết chuyển mùa, nhu cầu sử dụng điện của nhân dân tăng đột biến dẫn đến tình trạng lệch pha và quá tải cục bộ (*Một số nhánh rẽ là lưới điện một pha*), làm ảnh hưởng đến cung cấp điện liên tục cho nhân dân bản Nà Săng. Hiện nay, Điện lực Tân Uyên đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật bổ sung dây dẫn từ lưới 1 pha 2 dây thành lưới 3 pha 4 dây hai nhánh rẽ tập trung phụ tải lớn, cân pha san tải và đã khắc phục tình trạng lệch pha gây nhảy Aptomat (áp tô mát) làm mất điện và đã đảm bảo cấp điện ổn định cho nhân dân.

**9. Cử tri Hoàng Văn May - bản Hô Ta, xã Phúc Khoa đề nghị:** UBND huyện có ý kiến với Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc xem xét, giải quyết việc đền bù giải phóng mặt bằng tuyến đường dây 110KV cho 04 hộ dân (Lò Văn Tô, Lò Văn Hòa, Lò Văn Thắng, Lò Văn Đông) bản Hô Ta, xã Phúc Khoa.

**Trả lời:**

Điện lực Tân Uyên đã phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tân Uyên kiểm tra, xác minh kiến nghị của cử tri, kết quả như sau: Đường dây tải điện 110kV do Ban Quản lý lưới điện - Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc làm chủ đầu tư. Trong quá trình triển khai thi công Ban Quản lý lưới điện đã phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tân Uyên, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Phúc Khoa thực hiện các thủ tục kiểm đếm, lập phương án hỗ trợ bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Chủ đầu tư đã thực hiện ứng trước kinh phí để chi trả tiền hỗ trợ cho các hộ dân 2 lần (*các hộ Lò Văn Tô, Lò Văn Hòa, Lò Văn Thắng, Lò Văn Đông đã nhận tiền lần 1, lần 2 chủ đầu tư đã thực hiện chi trả các hộ trên chưa nhận tiền - Có chứng từ ký nhận 02 làm chi trả kinh phí kèm theo*). UBND huyện giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện phối hợp với Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc xem xét và chi trả tiền hỗ trợ đền bù cho người dân, báo cáo UBND huyện **trước ngày 20/01/2020**.

**10. Cử tri Sùng A Vư - bản Hô Bon, xã Phúc Khoa đề nghị:** UBND huyện quan tâm đầu tư trang thiết bị Nhà Văn hóa bản Hô Bon để phục vụ hoạt động sinh hoạt văn hóa của Nhân dân trong bản.

**Trả lời:**

Từ năm 2016 đến năm 2019, từ nguồn kinh phí được tỉnh phân bổ thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng Đảng bộ tỉnh" giai đoạn 2016-2020 (ban hành kèm theo Quyết định 241-QĐ/TU ngày 30/9/2016 của Tỉnh ủy). Huyện Tân Uyên đã thực hiện mua sắm và cấp thiết bị cho một số nhà văn hóa xã, nhà văn hóa bản trên địa bàn huyện, trong đó ưu tiên cấp cho các xã phần đầu đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2016-2019 (Pắc Ta, Thân

Thuộc, Trung Đông, Mường Khoa, Hồ Mít). Tuy nhiên, do nguồn kinh phí phân bổ còn hạn chế nên chưa thể mua sắm và phân bổ đủ cho tất cả các nhà văn hóa xã, bản, tổ dân phố trên địa bàn toàn huyện.

Trong năm 2020 và những năm tiếp theo khi tỉnh Lai Châu tiếp tục phân bổ kinh phí mua sắm thiết bị cho các nhà văn hóa thôn bản, UBND huyện sẽ quan tâm xem xét, chỉ đạo tiếp tục cấp thiết bị cho các nhà văn hóa bản chưa được cấp thiết bị, trong đó có nhà văn hóa bản Hồ Bon xã Phúc Khoa để phục vụ hoạt động sinh hoạt của nhân dân tại các nhà văn hóa.

Đề nghị bản Hồ Bon tiếp tục sử dụng các thiết bị hiện có tại nhà văn hóa bản (do nhân dân trong bản đã tự đóng góp kinh phí mua sắm, gồm có 01 âm ly, 2 loa, micro, 3 bàn, và 1 số ghế nhựa) phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân tại nhà văn hóa.

Trên đây là Báo cáo của UBND huyện Tân Uyên về việc tiếp thu, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021./.

**Nơi nhận:**

- TT. Huyện ủy; (B/c)
- TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- UBMTTQ VN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Sỹ Cảnh**